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Flokkur fólksins óskar skýringa á háum greiðslu til fyrrverandi forstjóra Félagsbústaða á árinu 
2018 en samkvæmt ársreikningi 2018 á bls. 12 nema þær 36.9 milljónum. Var gerður 
starfslokasamningur við fyrrverandi forstjóra Félagsbústaða? Hafi svo verið er óskað allra 
upplýsinga sem varða þann samning.


